

บทความ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน (วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2527)

นิคม จันทรวิทุร

การให้การศึกษาคนงาน งานชิ้นสำคัญของกึ่งศตวรรษกรรมศาสตร์

เมื่อปลายเดือนที่แล้วผู้นำคนงานนักวิชาการจากหลายสถาบันผู้แทนหน่วยราชการองค์การและมูลนิธิด้านแรงงานได้พบปะกันอีกครั้งหนึ่งที่ธรรมศาสตร์

ภาพพบครั้งนี้เป็นการติดตามผลการสัมมนาที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์จัดขึ้นในวันแรงงานแห่งชาติเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมศกนี้

การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยืนยันความจำเป็นที่สถาบันการศึกษาควรจะให้ความรู้แก่คนงานและสนับสนุนให้สถาบันทรัพยากรจัดหลักสูตรเป็นการประจำต่อไป

ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักสูตรและหัวข้อวิชาซึ่งมี 2 ระดับ คือ หลักสูตรแรงงานเบื้องต้นและหลักสูตรแรงงานระดับสูง

หลักสูตรแรงงานเบื้องต้นมุ่งให้คนงานทั่วไปได้เรียนกฎหมายและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานเช่น สิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายแรงงานการใช้สิทธิทางด้านแรงงานการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองวิธีการและแนวทางการก่อตั้งสหภาพแรงงานประวัติความเคลื่อนไหวของแรงงานไทย

หลักสูตรระดับสูงให้โอกาสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหภาพได้ศึกษาวิธีการและแนวทางที่จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพหัวข้อวิชาประกอบด้วยการเป็นผู้นำการเจรจาต่อรองการบริหารการเงินการสื่อข้อความ ขบวนการแรงงานระหว่างประเทศ

นอกจากหลักสูตรทั้งสองแล้วโครงการยังจะได้จัดให้มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อสำคัญซึ่งเป็นเรื่องด่วนและอยู่ในความสนใจของประชาชนเช่น เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำการว่างงานในกรณีนายจ้างปิดกิจการซึ่งหัวข้อทั้งสองกำลังเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตรเบื้องต้นและระดับสูงมีหลายวิชาและหลายหัวข้อเพื่อเปิดโอกาสให้คนงานและเจ้าหน้าที่สหภาพเลือกมารับการบรรยายหลักสูตรแต่ละวิชามีระยะเวลาตั้งแต่ 2-5 วัน การสอนจะเน้นข้อเท็จจริงและปัญหาทางปฏิบัติทั้งให้โอกาสเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติด้วย เช่นหลักสูตรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานไทยก็จะกล่าวถึงรูปร่างหน้าตาของแรงงานไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สภาพความเป็นอยู่สภาพการทำงานความรู้สึกลึกซึ้งกตัญญูการก่อตั้งสมาคมและสหภาพปัญหาอุปสรรคความสำเร็จและความลือเหลวของขบวนการแรงงาน

กล่าวโดยสรุปหลักสูตรการให้การศึกษาแก่คนงานที่ธรรมศาสตร์กำลังดำริมีเป้าหมายสองประการประการแรกช่วยสร้างโอกาสแก่คนงานทั่วไปที่จะทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับโลกของงานและอาชีพสิทธิทำหน้าที่ความรับผิดชอบและผลประโยชน์ต่าง ๆ ประการที่สองมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะ

ระดับผู้นำให้มีความรู้ความเข้าใจกว้างขวางในปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการแรงงานสามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากหลักการและแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการให้การศึกษาคนงานและคำริที่จะจัดหลักสูตรนี้นับว่าเหมาะสมกับภาวะการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันยิ่งกว่านั้นเมื่อคำนึงถึงอุดมการณ์ของธรรมศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชนการให้การศึกษาแก่คนงานก็จะเป็นก้าว
นาวที่สำคัญของสถาบันนี้ที่จะนำไปสู่อุดมการณ์ดั้งเดิม

โดยเหตุนี้ผู้เขียนเชื่อว่าผู้ใช้แรงงานและประชาชนคนไทยทั้งหลายที่สนใจในความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานตลอดจนทางการที่เกี่ยวข้องย่อมปีติยินดีในการริเริ่มครั้งนี้และให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางช่วยให้โครงการให้การศึกษาคนงานได้ตลอดออกมาเร็ววัน